

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๖.๑/ว ๘๗/๘๘



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง ๑๗ ข้อ ภายในปี ค.ศ. 2030
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการประชาสัมพันธ์การกระตุ้นการขับเคลื่อน SDGs จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thailand) ได้ประสานงานขอความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกระตุ้นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง ๑๗ ข้อ ในช่วง ๗ ปีสุดท้าย เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030 ตามที่กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ UN ไปเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแนวทาง “๗๖ จังหวัด ๗๖ คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”

เพื่อสร้างการตระหนักรู้และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำคู่มือการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง ๑๗ ข้อ โดยขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ นำสื่อประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram และเว็บไซต์ เป็นต้น และช่องทางออฟไลน์ ตามที่เห็นสมควร เพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลไปสู่ประชาชน โดยขอให้ติดแฮชแท็ก #SDGSummit #๑๗SDGsแค่นี้เราทำได้ และ #๗๖จังหวัด๗๖คำมั่นสัญญา สำหรับการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองสารนิเทศ

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๑๔๓ (มท) ๕๐๐๑๓

คู่มือการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030

แนวทางการประชาสัมพันธ์

ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ ในช่วงระยะเวลา ๖ วัน หลังการประชุม SDG Summit โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยลงวันละ ๑ โพสต์ ประกอบด้วยเนื้อหาและภาพประกอบ รายละเอียดปรากฏตามตารางในหน้าถัดไป ทั้งนี้ จังหวัดสามารถปรับเนื้อหาและเพิ่มเติมรูปภาพได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
๒. ขอให้ติดแฮชแท็ก #SDGSummit และ #๑๗SDGsแค่นี้เราทำได้ และ #๗๖จังหวัด๗๖คำมั่นสัญญา เพื่อสำหรับการติดตามและประมวผล โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) และกระทรวงมหาดไทย

